
รายงานความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ 
อาจจะยังไม่พัฒนาในยุคนายกรัฐมนตรีของญ่ีปุ่นคนใหม่ 

 
 ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นคง
จะยังไม่คลี่คลายลงในเร็ววันนี้ ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นาย 
Shinzo Abe ได้ลาออกจากต าแหน่งไปแล้ว แต่ก็เป็นผู้ที่นิยมใช้
นโยบายการทหารเข้าแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศกับเกาหลีใต้
มากกว่าใช้นโยบายทางการทูต เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 พรรค
ฝ่ายรัฐบาล Liberal Democratic Party ของญี่ปุ่นจัดการเลือก
ตั้งขึ้น ภายในพรรคและเลือกเลขาธิการใหญ่ของคณะรัฐมนตรี นาย Yoshihide Suga อายุ 71 ปี มาด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ ต่อมาวันที่ 16 ก.ย. 63 ก็แทบจะการันตีได้ว่าโฆษกรัฐบาลของนายกฯ Abe หรือ 
นาย Suga จะได้รับเลือก ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นในรัฐสภาญี่ปุ่น (National Diet) อย่างแน่นอน 

การเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ มาแทนอดีต นายกฯ Abe ที่เคยด ารงต าแหน่งมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2555 และประกาศว่า จะลงจากต าแหน่งเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพ เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 นอกจากนี ้
นายกฯ Abe เคยด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระหว่างปี 2549 – 2550 อีกด้วย อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์
ที่ไม่ราบรื่นระหว่างเกาหลีใต้ กับญี่ปุ่นจนกลายมาเป็นปรปักษ์กัน เกิดจากทั้ง 2 ฝ่ายมีความเก่ียวข้องกับความ
ขัดแย้งทางการทูตหลายครั้ง นับรวมถึงสงครามการค้า ที่มีต้นตอมาจากกรณีท่ีศาลเกาหลีใต้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่เหยื่อผู้รอดชีวิตจากการถูกบังคับใช้แรงงาน ในช่วงที่เกิดสงครามญี่ปุ่น 

  

แหล่งข่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น อาจจะก่อตั้งองค์กรเพ่ือการฟื้นฟูความสัมพันธ์
ด้านการเมืองระหว่าง 2 ประเทศ แต่ก็เป็นคนละประเด็นกับเรื่องท่ีว่าจะน าไปสู่ความปรองดองระหว่างเกาหลีใต้
และญี่ปุ่นได้หรือไม ่อีกท้ัง นาย Suga อดีตมือขวาของนายกฯ Abe ก็เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในนโยบายต่างประเทศ
ของอดีตนายกฯ Abe ดังนั้น การเริ่มด าเนินการด้านการทูตของ นาย Suga คงจะไม่แตกต่างจากที่เคยเป็นมามาก
นัก นอกจากนีแ้หล่งข่าวแสดงความเห็นว่า นาย Suga เคยท างานร่วมกับอดีตนายกฯ Abe มาก่อน หากพิจารณา
จาก ประเด็นปัญหาทางการทูตครั้งล่าสุดแล้ว คาดว่า นาย Suga อาจจะเดินตามรอยเท้าของอดีตนายกฯ Abe 



อย่างไรก็ตาม คงต้องจับตาดูต่อไปว่า นาย Suga จะเข้ามามีบทบาท ในประเด็นความขัดแย้งกับต่างประเทศมาก
น้อยแค่ไหนหลังเข้ารับต าแหน่ง 

นาย Suga กล่าวระหว่างการอภิปรายท่ามกลางผู้น าในพรรค เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 63 ก่อนการเลือกตั้งว่า 
ตนมีแผนการที่จะด าเนินรอยตามนโยบายต่างประเทศ ของอดีตนายกฯ Abe และระบุว่า “ความต่อเนื่องคือ สิ่ง
ส าคัญส าหรับการทูต” ส าหรับความสัมพันธ์เย็นชา ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนั้น นาย Suga จะหาทางรักษา
ความสัมพนัธ์ในเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศเพ่ือนบ้านเอาไว้ ในขณะที่ นาย Suga เอง ก าลังถูกโจมตีเรื่องการขาด
ประสบการณ์ด้านการทูต ซึ่งแหล่งข่าวเองก็เห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว ที่คงจะเป็นประเด็นคาใจไปจนกว่า 
นาย Suga จะเริ่มลงมือจัดการกับปัญหาด้านการทูต 

เกาหลีใต้เป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดไตรภาคีประจ าปีระหว่าง จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต ้
ทีม่ีก าหนดการประชุมในเดือนพ.ย. 63 และรัฐบาลเกาหลีใต้ ก าลังพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายส าหรับการจัด
งานในครั้งนี ้รวมถึงการประชุมแบบ 1:1 หรือการจัดงานในโลกเสมือนบนโลกออนไลน์ (virtual event) เนื่อง
ด้วยการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเกาหลีใต้ยังไม่ระบุแผนการจัดงานที่
ชัดเจน และคงต้องเฝ้าดูพัฒนาการของเชื้อไวรัสโคโรน่า ก่อนตัดสินใจและคาดว่าการประชุมหารือแบบทวิภาคี
ระหว่าง ปธน. Moon Jae-in และ นาย Suga ควรจัดขึ้นที่เกาหลีใต้ 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อพิพาทของเกาหลีระหว่าง 
ญี่ปุ่น และเกาหลี ยังมีความยืดเยื้อตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีอ่อนไหว และยากต่อการแก้ปัญหาได้
ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อข้อพิพาททางการค้า ในเรื่องท่ีญี่ปุ่น ได้ออกมาตการควบคุมการส่งออก
วัตถุดิบมายังเกาหลี เพ่ือผลิตสินค้าอิเลกโทรนิกส์ และมือถือ เป็นต้น ท าให้เกิดผลกระทบส าหรับการผลิตสินค้าใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม เกาหลีจ าเป็นต้องหาแหล่งน าเข้าใหม่ๆ เช่น จีน เป็นต้น 

ที่มา : http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/09/120_296019.html  

********************** 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล 
กันยายน 2563  

 


